

SAO CHIẾU MỆNH CANH TUẤT NĂM 2019
NAM THÌ THUẬN LỢI, NỮ THỜI KHÓ KHĂN



Nếu nam mệnh tuổi Canh Tuất được sao Thái Dương chiếu mệnh mang đến tài lộc và thuận lợi thì Nữ giới lại gặp phải hung tinh Thổ Tú chiếu mệnh mang đến rắc rối trong cuộc sống cùng như tình cảm. Muốn biết chi tiết những hạn ách có thể gặp phải và cách giảm trừ vận hạn trong năm, mời các bạn đón xem phần nội dung chính của bài viết.

Sao hạn 2019 tuổi Canh Tuất nam mạng

SAO CHIẾU MỆNH
NAM MẠNG

*Thái dương rực nắng mặt trời
Tháng sáu vận tới tuổi đời giàu sang
Tháng mười gia đạo rộn ràng
Công danh chói lợi ngập tràn ước mơ*

- **Sao chiếu mệnh:** Năm nay Quý bạn gặp sao Thái Dương chiếu mạng, có nhiều cơ hội tốt để phát huy khả năng, công việc hay học hành đạt được thành quả tốt. Có chút khó khăn, được người giúp đỡ có thể tạo được căn bản để xây dựng công danh.
- **Vận hạn:** Năm nay quý bạn mắc phải hạn Toán Tận chi sự toan tính thường gặp trở ngại chống phá cố gắng sẽ vượt qua, nhưng cần phòng tai nạn, xe cộ đi lại cần chú ý.
- **Tứ trụ:** Về Tứ trụ, với Thiên Thắng, Địa Sinh: Sức khỏe không được tốt, ra ngoài làm ăn thì gặp nhiều may mắn có quý nhân giúp đỡ, có tin vui trong gia đình hay anh em bạn bè, có lộc về đường tiền bạc do người khác đưa tới hay do kinh doanh buôn bán.

Kết luận

Phối hợp xem [tử vi 2019 tuổi Canh Tuất Nam Mạng](#) trên đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỳ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiểu Góc, Thổ vận bất cập. Đối với Quý bạn mạng Kim, gặp năm Mộc là tương khắc biểu hiện cho một năm công việc có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên được sao Thái Dương chiếu mệnh là sao tốt chủ về ra ngoài có quý nhân giúp đỡ. Vận niên Xà âm Tĩn bất lợi trong môi trường sống, bị gò bó trong khuôn khổ, hay bị đau ốm phải nằm di dưỡng, nên cố gắng chịu đựng, dù đang bị dụ vào tình trạng bất ưng cũng cần cố gắng chịu một thời gian sẽ thay đổi. Càng vọng động, càng thêm hư hại.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 27 âm-lịch dùng 12 đèn cày (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng Đông mà khấn vái : "Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem chi tiết hơn: [Sao Thái Dương năm 2019](#)

Sao hạn 2019 tuổi Canh Tuất nữ mạng

SAO CHIẾU MỆNH NỮ MẠNG

*Thỏ Tú sao ấy phải lo
Tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn
Tháng một tháng tám chẳng an
Kị trong hai tháng thiếp chàng bi ai.*

- **Sao chiếu mệnh:** Quý bạn gặp Sao Thổ Tú chiếu mạng, sao này thường sinh ra những rắc rối về công việc cho chủ mệnh. Về tình cảm thì sẽ có những bất hòa và dễ gặp tai nạn, quý bạn cần cẩn trọng.
- **Vận hạn:** Với Hạn Huỳnh Tuyền thì quý bạn cần phòng các bệnh liên quan đến đường máu huyết, hoặc những bệnh dễ lây nhiễm qua đường máu. Quý bạn cũng cần cẩn thận việc ăn uống, giao du với bạn bè.
- **Tứ trụ:** Về Tứ trụ, với Thiên Hư, Địa Sinh: Sức khỏe của quý bạn trong năm nay không được tốt. Khi ra ngoài giao du với bạn bè thì thường hao tán tiền của, làm ăn kinh doanh thì thua lỗ, hụt vốn. Tuy nhiên trong gia đình có tin vui thêm người, nhưng lại cần đề phòng bệnh về máu huyết.

Kết luận

Khi xem [tử vi tuổi Canh Tuất 1970 nữ mang năm 2019](#) phối hợp các yếu tố trên: đối với quý bạn mạng Kim, gặp năm Mộc là tương khắc biểu hiện một năm công việc không được tốt. Sao hạn và vận niên không được tốt làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và tình cảm gia đạo.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 19 âm-lịch dùng 5 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem chi tiết hơn về sao Thổ Tú năm 2019: <https://doctailieu.com/tu-vi/sao-tho-tu-2019>

Trên đây là những thông tin hữu ích về sao chiếu mệnh tuổi Canh Tuất năm 2019 trên đã giúp bạn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời sẽ có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống và khả năng của mình. Chúc các bạn một năm mới Đắc Tài - Đắc Lộc - Đắc Bình An.